



GÓP PHẦN LÀM RẠNG DANH NỀN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ

Năm học 2016, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh, Trường ĐHKHTN đã có nhiều thành tựu nổi bật trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển đội ngũ, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng,... Những nỗ lực đó đã được xã hội ghi nhận và đánh giá cao, tiếp tục khẳng định vị thế của Trường là lá cờ đầu của cả nước trong nghiên cứu, đào tạo khoa học cơ bản.



■ TUÊ ANH



TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG VẺ VANG

Năm 2016, Trường ĐHKHTN đã tổ chức thành công Lễ kỉ niệm 60 năm truyền thống Trường ĐHKHTN - ĐHTH Hà Nội. Nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, Trường bắt đầu với 430 sinh viên và GS. Ngụy Như Kon Tum là Hiệu trưởng đầu tiên của Nhà trường. Ngày 10/12/1993, Chính phủ ra quyết định thành lập ĐHQGHN, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở tiếp nối kế thừa truyền thống của trường ĐH Tổng hợp HN. Đến nay, trường có 8 khoa, 1 trường THPT chuyên, 7 trung tâm nghiên cứu, 1 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp nhà nước và 5 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQG. Trường đã tạo dựng và duy trì vị thế của một trường đại học hàng đầu Việt Nam về khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; đã hình thành được các nhóm nghiên cứu mạnh, trong đó một số nhóm đạt trình độ quốc tế.

Với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Tổng hợp trước đây và nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân chương, danh hiệu cao quý. Đặc biệt trong 15 năm trở lại đây, Nhà trường luôn là đơn vị tiên phong trong cả nước về triển khai thành công các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đi đầu trong nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Ghi nhận những thành tựu Nhà trường đã cống hiến cho nền khoa học cơ bản nước nhà trong suốt 60 năm



qua, thay mặt cho Đảng và Nhà nước, GS.TS. Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trao Huân chương Hồ Chí Minh lần hai cho tập thể cán bộ và sinh viên nhà trường.

Đặc biệt, trong năm học này, Trường ĐHKHTN là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á tiên phong kiểm định chất lượng trường đại học theo chuẩn AUN-QA vào trung tuần tháng 1/2017. Đây là minh chứng cho chiến lược đào tạo chất lượng cao, khẳng định vị thế tiên phong của Trường ĐHKHTN, của ĐHQGHN trong công tác đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc gia cũng như quốc tế. Việc đánh giá này là bước quan trọng để mở rộng cơ chế và hệ thống ĐBCL trong ASEAN. Đây sẽ là một dấu mốc quan trọng để tiếp tục hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho giáo dục đại học ở Đông Nam Á. PGS.TS Nguyễn Văn Nội - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Đến nay Trường ĐHKHTN đã chuẩn bị sẵn sàng kiểm định. Bên cạnh việc nghiên cứu, khảo sát quy trình theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của AUN-QA, Trường ĐHKHTN đã tích cực triển khai các bước, từ khâu chuẩn bị ban đầu cho đến khâu viết báo cáo tự đánh giá; hoàn thiện cơ sở vật chất; cử cán bộ tham gia khóa đào tạo về

đánh giá chất lượng trường đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA do AUN và ĐHQGHN đồng tổ chức”.

Có thể thấy rằng, năm học 2015 -2016, Trường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, thực hiện được các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực thực hiện NVCL, đổi mới quản trị đại học, xây dựng và phát triển đội ngũ, tăng cường và phát triển các nguồn lực tài chính. Trường tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng, đạt nhiều thành tích trong công tác đào tạo, NCKH và nâng cao đời sống của cán bộ viên chức.

Trường đã triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo thuộc NVCL. Các hoạt động thường xuyên của công tác đào tạo đại học, sau đại học, thanh tra đào tạo và kiểm định chất lượng được thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy định, quy chế, phù hợp với chiến lược phát triển chung của ĐHQGHN. Công tác lấy ý kiến đóng góp của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tiếp tục được thực hiện và mang lại những hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng dạy, học và quản lý, phục vụ của Trường.

Hoạt động KH&CN của Trường cũng thu được những thành tựu quan trọng. Trường dẫn đầu trong ĐHQGHN về số lượng



đề tài dự án, về số công trình khoa học được công bố tại các tạp chí quốc tế có uy tín. Trong năm học vừa qua, Các nhà khoa học của Trường đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng như Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng L’Oreal for Women in Science, Giải thưởng công trình KH&CN tiêu biểu ĐHQGHN,... Nhờ những kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật, Trường ĐHKHTN đã được đánh giá đạt mức 4 (mức cao nhất) theo tiêu chí đại học nghiên cứu, với điểm số 841/1000.

Trường đã mở rộng và ký được nhiều hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu mạnh của thế giới. Huy

động được nguồn kinh phí tương đối lớn từ các dự án hợp tác quốc tế. Trường đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học quốc tế, có nhiều cán bộ và sinh viên được đi học tập, trao đổi tại các trường đại học và viện nghiên cứu của nước ngoài. Trường vẫn duy trì được vị thế là một trong những đơn vị có tỷ lệ cán bộ có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư, học vị Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ cao nhất trong ĐHQGHN và trong cả nước.

Như vậy, trong lộ trình thực hiện đổi mới giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới hội nhập trình độ khu vực và quốc tế, trong năm học này, Trường ĐHKHTN đã có bước đi

vững chắc trên con đường tiến tới đẳng cấp quốc tế. Chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn là thước đo chất lượng của cả thầy và trò của Nhà trường.

Để có được những thành công đó, PGS.TS Nguyễn Văn Nội chia sẻ “Trường ĐHKHTN luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong thời gian vừa qua, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể quan tâm đến giáo dục đào tạo, KH&CN. Chính phủ đã phê duyệt một số dự án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đầu tư xây dựng một số trường đại học đạt trình độ quốc tế. Trường ĐHKHTN được Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN quan tâm đầu tư để sớm vào danh sách những trường tốt nhất của Châu Á. Cùng với đó là sự nỗ lực cố gắng không ngừng của thầy trò Trường ĐHKHTN đã đưa Nhà trường phát triển vượt bậc”.

GIỮ VỮNG VỊ THẾ ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN

Bước sang năm học mới, Trường ĐHKHTN tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực thực hiện chiến lược phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài của Đảng, Nhà nước.

Trường tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiệu quả, sát thực tiễn; xây dựng và phát triển một số chương trình đào tạo liên ngành mới mang tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội; tiếp tục gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng đầu ra, tăng cường khả năng có việc làm của người học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác NCKH, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo



và trình độ đội ngũ cán bộ, đóng góp vào sự phát triển khoa học - công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trường cũng tập trung nghiên cứu theo ba hướng chính, đó là: Nghiên cứu cơ bản cập nhật và từng bước hội nhập trình độ quốc tế; nghiên cứu công nghệ định hướng ứng dụng; nghiên cứu triển khai ứng dụng thực tiễn.

Nhà trường tiếp tục chủ động lựa chọn hướng nghiên cứu ưu tiên và xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh. Phát triển một số lĩnh vực khoa học liên ngành có ưu thế như khoa học tính toán, khoa học vật liệu, năng lượng tái tạo, khoa học sự sống - công nghệ sinh học, khoa học - công nghệ môi trường, khoa học - công nghệ biển..., để có thể chuyển giao công nghệ và tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu ở trong

nước, khu vực và quốc tế. Có chính sách trọng dụng, tôn vinh, thu hút các nhà khoa học có trình độ cao ở các trường đại học và viện nghiên cứu về trường giảng dạy và nghiên cứu. Tạo điều kiện để các nhà giáo đến tuổi về hưu có trình độ cao tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Trường ĐHKHTN khẳng định vai trò, vị thế là trường đại học nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực khoa học cơ bản của Việt Nam, đạt mục tiêu thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2020 và một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của châu Á vào năm 2030.

Làm thế nào để năm 2017 là năm Trường ĐHKHTN tiếp tục gặt hái được nhiều thành công – PGS. Nguyễn Văn Nội cho rằng “Có rất nhiều yếu tố tạo nên sự thành công, nhưng yếu tố cốt lõi nhất là Nhà trường tạo sự đồng thuận

cao và môi trường làm việc, học tập thân thiện. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trường, sự năng động, sáng tạo của các cá nhân, đơn vị, các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai hóa các hoạt động của nhà trường. Khuyến khích và tạo điều kiện để mọi thành viên của nhà trường được phát triển, tiến bộ và cống hiến. Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau và sẵn sàng phục vụ tập thể, phục vụ cộng đồng. Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ và sinh viên. Tăng cường tinh tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cá nhân và tập thể trong việc nâng cao uy tín của Trường ĐHKHTN”.